



การส่งเสริมจริยธรรมภายในหน่วยงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.

แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๕ คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. นายธนบดี ศรีศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ได้กล่าวเปิดโครงการฯ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และแจ้งข้อกำหนดมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี และมาตรการที่ใช้บังคับมิให้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กร นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม Dos & Don'ts ข้อควรทำ ไม่ควรทำ

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับฟังการบรรยายเรื่อง การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายชูเดช เปสฺริยะ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินฯ สังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากร

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๔๕ น. รับฟังการบรรยาย ชี้แจง การยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากร

เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. รับฟังการบรรยายเรื่อง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ ๑๖ เรื่องกำหนดการเก็บภาษีเงินได้ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล และหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ ประกอบการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้บริหารท้องถิ่น โดยนายศิริภรณ์ ไชยล้นฟ้า ตำแหน่งสรรพากรอำเภอ สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี เป็นวิทยากร

เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ตอบปัญหาและข้อซักถาม (สิ้นสุดการอบรม)

การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม Dos & Don'ts ข้อควรทำ ไม่ควรทำ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความเข้มแข็งภายในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพการฝึกอบรม

